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หว่ง! วยัรุ่นฮิตร้อยไหมหน้าใสเตง่ตงึ หมอชีร้ะวงัหน้าพงั 

 ห่วง! วยัรุ่นฮิตแฟช่ันศัลยกรรมร้อยไหม เช่ือยิง่ร้อยเยอะยิง่สวยใส เต่งตงึ แพทย์ช้ีอาจเกดิพงัผดืจนผวิหน้ายุบผดิรูปได้ แฉ

มกีารใช้ไหมทองในการร้อย ยํา้ผดิกฎหมาย ไม่ผ่านการรับรองจาก อย.เลง็ปรับเช็กลสิต์ MRI เจาะจงเคยทาํไหมทองหรือไม่ 

สกดัโอกาสพลาดเข้าเคร่ืองจนหน้าเบิร์นหมดสวย! 

        

       นพ.สว่าง อมัพรพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการดอกเตอร์ ยงัเกอร์ คลินิก เปิดเผยวา่ การทาํศลัยกรรมดว้ยวธีิการร้อยไหม

มุ่งเนน้ช่วยแกปั้ญหาการหยอ่นคลอ้ยของใบ หนา้ ดว้ยการยกกระชบัผวิใหเ้ต่งตึง แต่ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัคือ การร้อยไหม

กลายเป็นกระแสหรือแฟชัน่โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น ท่ีน่าเป็นห่วงคือมีความเช่ือวา่ยิง่ร้อยมากยิง่ช่วยใหผ้วิใส เต่งตึง และ

กระชบั ซ่ึงเป็นเร่ืองไม่ถกูตอ้ง เพราะเป็นการนาํส่ิงแปลกปลอมเขา้สู่ใบหนา้ ก่อใหเ้กิดการทาํร้ายเน้ือเยือ่ในชั้นผิวหนงั ทาํ

ใหเ้กิดแผลเป็นและพงัผดื ซ่ึงหากมีจาํนวนมากอาจดึงร้ังผวิจนหนา้บุบหรือผดิรูปได ้

        

       “วยัรุ่นนิยมร้อยไหมละลายแบบไม่มี เข้ียว ซ่ึงหลกัการสามารถช่วยกระตุน้การสร้างคอลลาเจนใหผ้ิวเต่งตึงหรือใสข้ึน

ได ้แต่ความเป็นจริงแลว้มีอีกหลายวธีิท่ีช่วยใหผ้ิวใสโดยไม่ตอ้งนาํส่ิงแปลกปลอม เขา้สู่ร่างกาย ทั้งเลเซอร์ การทาครีมต่าง

เพ่ือผลดัเซลลผ์วิหรือกนัแดด ซ่ึงปลอดภยักวา่ และท่ีน่าเป็นห่วงคือค่านิยมยิง่ร้อยเยอะยิง่ดี หากไปเจอสถานบริการท่ีไม่มี

จรรยาบรรณ นอกจากจะส้ินเปลืองแลว้ ยงัเส่ียงปัยหาใบหนา้ผดิรูปดว้ย” นพ.สวา่ง กล่าว 

        

       นพ.สวา่ง กล่าวอีกวา่ ไหมแบบไม่มีเข้ียวไม่สามารถช่วยเร่ืองยกกระชบัได ้หากทาํกบัแพทยท่ี์ไม่มีความรู้เร่ืองการ

ดีไซน์โครงสร้างใบหนา้กย็ิง่เส่ียง ต่อการเกิดปัญหาใบหนา้ผดิรูป ผูท่ี้ตอ้งการยกกระชบัใบหนา้จริงๆ ควรเลือกใชไ้หม

ละลายแบบมีเข้ียวมากกวา่ ซ่ึงการรักษาจะใชไ้หมมีเข้ียวเก่ียวชั้นใตผ้ิวหนงัและดึงข้ึนเพื่อลอ็กเน้ือ เยือ่ โดยใชป้ริมาณเตม็ท่ี

ไม่เกิน 10 เส้นกส็ามารถปรับโครงสร้างใบหนา้ได ้โดยไหมจะละลายในคร่ึงปี ทาํใหส้ามารถกลบัมาทาํซํ้ าได ้ซ่ึงตลอดเวลา 

15 ปีท่ีมีการใชไ้หมแบบมีเข้ียวในไทย ยงัไม่พบปัญหาใดๆ ถือวา่มีความปลอดภยัระดบัหน่ึง 

 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 
 

 

       นพ.สวา่ง กล่าวดว้ยวา่ สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการร้อยไหมขอแนะนาํใหส้าํรวจตวัเองวา่ ผวิหนา้มีปัญหาท่ีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขดว้ย

การร้อยไหมหรือไม่ เช่น วยัข้ึนเลขหลกั 3 ใบหนา้หยอ่น ตก ไม่แน่นกระชบั และตอ้งไปพบแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเพ่ือขอ

คาํปรึกษา แต่ไม่ควรปรึกษาเพียงท่านเดียว ตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลความน่าเช่ือถือของแพทยด์ว้ย โดยอาจดูจากใบ

ประกาศนียบตัรการอบรม ซ่ึงหากเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญจริงจะเขา้ใจปัญหาและจะใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งครบ ถว้นแก่คนไข ้ 

 

 



 
 

เพ่ือใหค้นไขเ้ลือกวธีิการรักษาท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงอาจไม่จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการร้อยไหมกไ็ด ้อยา่ง ไรกต็าม เม่ือ 2 ปีท่ีผา่นมาพบวา่ มี

การนาํไหมทองมาใชใ้นการร้อยไหมดว้ย ถือเป็นเร่ืองอนัตรายมาก เพราะไหมทองเป็นผลิตภณัฑผ์ดิกฎหมาย ไม่ผา่นการ

รับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากน้ี ยงัมีราคาแพง มุ่งหวงัผลทางการตลาดแต่ไม่หวงัผล

ทางการรักษา ท่ีสาํคญัถือเป็นโลหะทาํใหเ้วลาตรวจร่างกายไม่สามารถเขา้เคร่ือง MRI ในการตรวจรักษาโรคได ้ทาํให้

สูญเสียโอกาสในการรักษา 

        

       พญ.วไิล ธนสารอกัษร อาจารย ์พิเศษหน่วยโรคผวิหนงั คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าววา่ ผูท่ี้ร้อยไหมทองไม่

สามารถเขา้เคร่ือง MRI ได ้เน่ืองจากทองถือเป็นโลหะ ซ่ึงปกติการเขา้ตรวจดว้ยเคร่ือง MRI ตอ้งถอดโลหะออกจากตวั

ทั้งหมด ถา้ไม่เอาออกเคร่ืองจะ Eject แต่สาํหรับกรณีไหมทองหากผูป่้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่บอกแพทยว์า่เคยร้อยไหมทอง

มาก่อน เม่ือเขา้เคร่ือง MRI แลว้ อาจเกิดกรณีรังสีแม่เหลก็วิ่งเขา้สู่ทองซ่ึงเป็นโลหะ ทาํใหเ้กิดความร้อนจนไหมผ้ิวท่ีอยูข่า้ง

ในจนเกิดเป็นแผลเป็นและพงัผืด หนา้กจ็ะหดร้ังลงมา รูปหนา้เปล่ียน ตก หรือบุบลงไป ซ่ึงถือเป็นเร่ืองท่ีอนัตรายมาก 

        

       “ขณะน้ีไดมี้การพดูคุยกบัหมอเอกซ์ เรยใ์นกลุ่มโรงเรียนแพทยแ์ลว้วา่ ควรมีการเพิ่มเชก็ลิสตโ์ลหะก่อนเขา้เคร่ือง MRI 

ดว้ยการระบุเฉพาะเจาะจงเลยวา่ เคยผา่นการทาํร้อยไหมทองมาหรือไม่ เพ่ือช่วยกระตุน้ความจาํของผูป่้วยบางรายท่ีเคยทาํ

มาแต่อาจลืมไป หรือคิดไม่ถึงวา่ทองถือเป็นโลหะอยา่งหน่ึง ซ่ึงอนาคตการเพิ่มเช็กลิสตน้ี์จะใหใ้ชเ้ป็นมาตรฐานทุกแห่ง ทั้ง

ศนูยเ์อกซ์เรย ์และโรงพยาบาลเอกชน” พญ.วิไล กล่าว 

        

       พญ.วไิล กล่าวอีกวา่ ท่ีผา่นมาเคยมีเคสผูร้้อยไหมทองจากคลินิกหน่ึง ซ่ึงเม่ือเวลาผา่นไปการยกกระชบัใหผ้ลไดไ้ม่ดีเท่า

เดิม กเ็ปล่ียนคลินิกใหม่โดยคลินิกท่ีสองไม่ทราบมาก่อนวา่เคยผา่นการร้อยไหมทองมา จึงใหท้าํเลเซอร์ ส่งผลใหท้อง

ละลายออกท่ีใบหนา้ และเสียแนวดึงร้ังจนใบหนา้หยอ่นกวา่เดิมและผดิรูปจนตอ้งซ่อมรูปหนา้ใหม่ จึงขอเตือนคนท่ีคิดจะ

ทาํใหพิ้จารณาความจาํเป็น เพราะเม่ือเจบ็ป่วยจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ือง MRI กไ็ม่สามารถใชไ้ด ้และเม่ือจะทาํอะไรท่ีหนา้ตอ้งเจอ

กบัเคร่ืองมือใหค้วามร้อนกต็อ้งแจง้ทุกคร้ัง วา่ตนทาํไหมทองมาแลว้ 

        

       พญ.วไิล กล่าวดว้ยวา่ การร้อยไหมทอง ไม่สามารถแกไ้ขหรือเอาออกได ้เน่ืองจากทองถกูพงัผดืยดึเอาไว ้หากไปดึง

ออกมากจ็ะทาํใหผ้วิบุ๋มจนเสียโฉมได ้เหมือนดึงรากตน้ไมข้ึ้นมาหนา้ดินกจ็ะแตก นอกจากน้ี การร้อยไหมแบบถาวรกถื็อ

เป็นอนัตรายดว้ยเช่นกนั เพราะจะก่อใหเ้กิดเน้ืองอกของส่ิงแปลกปลอมได ้เน่ืองจากรูปหนา้คนมีการเปล่ียนแปลงทุกวนิาที 

เม่ือร้อยไหมแบบถาวร หากวนัหนา้มีการหยอ่นคลอ้ยกต็อ้งแกไ้ปเร่ือยๆ ส่ิงแปลกปลอมกจ็ะเยอะสะสมจนเป็นเน้ืองอกข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 

สภากาชาด ทุ่มงบ 2.2 พนัล.สร้างศนูย์ผลติผลติภณัฑ์พลาสมา 

สภากาชาดไทยเทงบ 2.2 พันล้านบาท สร้างศูนย์ผลติผลิตภัณฑ์พลาสมา เตรียมก่อสร้าง มี.ค.56 คาดเปิดผลติ

ได้ในปี 58 ชีก้าํลังการผลติเพิ่มขึน้จาก 10,000 ลติรต่อปี เป็น 2 แสนลติร เช่ือลดการนําเข้าได้ปีละกว่า 1 

พันล้านบาท เลง็รับซือ้พลาสมาทิง้จากโรงพยาบาล 

        

       พญ.สร้อยสอางค์ พกุิลสด ผู้ อํานวยการศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย กลา่ววา่ หน่ึง ในแผนการ

พัฒนาของศูนย์บริการโลหติแห่งชาต ิในปี 2556-2558 คือ ศูนย์ผลติผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ซึ่งใช้งบประมาณ

ในการก่อสร้าง 2,200 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนหน่ึง จัดสร้างที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี เนือ้ที่ 15,000 ตารางเมตร จะมีการวางศลิาฤกษ์และเร่ิมก่อสร้างภายในเดือนมีนาคม 2556 คาดว่าจะ

เร่ิมมีการผลติเพ่ือจ่ายผลติภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยได้ ภายในปี 2558 โดยจะเพิ่มกาํลังการผลติขึน้เร่ือยๆ โดยปีที่ 1-

3 ผลติ 80,000-100,000 ลติรต่อปี ปีที่ 4-7 ผลติ 100,000-150,000 ลติรต่อปี และปีที่ 8 เป็นต้นไป ผลติ 

150,000-200,000 ลติรต่อปี จากที่ปัจจุบันผลติได้เพียง 10,000 ลติรต่อปีเท่านัน้ 

        

       พญ.สร้อยสอางค์ กลา่วอีกวา่ การจดัตัง้ศนูย์ผลิตผลติภณัฑ์พลาสมา เน่ืองจากได้รับการร้องขอและสนบัสนนุจาก

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง คือ สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ(สปสช.) องค์การเภสชักรรม (อภ.) สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท่ีพิจารณาร่วมกนัแล้วเหน็ว่า ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติควรเป็นผู้ ดําเนินการผลติ

ผลติภณัฑ์จากพลาสมาให้มาก ขึน้ ลดการนําเข้าและให้ผู้ ป่วยทกุระดบัมีโอกาสเข้าถงึการใช้ยาในการรักษา เพ่ือให้

ประเทศไทยสามารถพึง่พาตนเองได้ โดยปัจจบุนัประเทศไทยนําเข้าผลติภณัฑ์พลาสมาปีละ 1,000 ล้านบาท ใน 3 ชนิด 

ได้แก่ อลับมิูน (Albumin) จําเป็นในการใช้รักษาโรคไต โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน, แฟคเตอร์ เอท (Factor VIII) ใช้รักษา

โรคฮีโมฟีเลีย เอ และไอวีไอจี(IVIG:Intravenous Immunoglobulin) ใช้รักษาโรคภมิูคุ้มกนัต่อต้านตนเอง โรคภมิูคุ้มกนั

บกพร่อง 

        

       “ศนูย์ผลติผลติภณัฑ์พลาสมาจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติจาก ประเทศเกาหลีใต้ โดยสง่เจ้าหน้าท่ีทัง้

วิศวกร นกัเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น จํานวน 40 คน ไปฝึกอบรมเป็นเวลา 1 เดือน จากนัน้เกาหลีใต้จะจดัสง่ผู้ เช่ียวชาญ 

จํานวน 15 คน มาควบคมุการผลติให้ได้มาตรฐานสากล 3 ลอ็ตการผลิตติดตอ่กนั โดยศนูย์นีจ้ะเน้นการผลติใช้ในประเทศ

เป็นหลกั ซึง่ปัจจบุนัโรงพยาบาลตา่งๆ ต้องทําเร่ืองขอทิง้พลาสมาและต้องจ้างในราคาแพง เม่ือศนูย์นีแ้ล้วเสร็จ ในอนาคต

หากโรงพยาบาลสามารถดําเนินการเก่ียวกบัพลาสมาได้ตามมาตรฐานของสภา กาชาดไทย ศนูย์ผลิตภณัฑ์จากพลาสมา

จะรับซือ้พลาสมาในสว่นนี ้เพ่ือให้เลือดทกุหยดท่ีได้รับบริจาคเกิดความคุ้มคา่มากท่ีสดุ” ผอ.ศนูย์บริการโลหิตฯ กลา่ว 

 

 

 



 

ลดเสีย่งหวัใจลม้เหลว ระบบใหมเ่ช็กเหล็กเกนิ 

คณะ แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล ม.มหดิล 
ประสบความสําเร็จในการเปิดโครงการ "APIA-
MRI Network" เครอืขา่ยในการเขา้ถงึขอ้มลูการ
ตรวจวนิจิฉัยภาวะเหล็กเกนิอยา่งเป็นระบบเป็น 
ครัง้แรกของโลก โดย รศ.ดร.นพ.วปิร วปิระกษิต 
อาจารยแ์พทยป์ระจําสาขาวชิาโลหติวทิยาและ
อองโคโลย ีภาควชิา กมุารเวชศาสตร ์คณะ
แพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล เลา่ความสําเร็จของ

โครงการวา่ เกดิจากความรว่มมอืของคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชกบัมหาวทิยาลยัเซาเทริน์แคล ิ
ฟอรเ์นยี และร.พ.เด็กแหง่นครลอสแองเจลสิ ปัจจบุนัประเทศที ่พัฒนาแลว้มกีารใช ้
เทคโนโลยเีอ็มอารไ์อ เพือ่ตรวจวนิจิฉัยภาวะเหล็กเกนิทีอ่ยูใ่นอวยัวะภายในทีสํ่าคญัแลว้อยา่ง
แพร ่หลาย ขณะทีผู่ป่้วยในประเทศภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกยงัมขีอ้จํากดัเพราะการใชโ้ปรแกรม 
ในการวเิคราะหม์รีาคาคอ่นขา้งสงู ราคาไมตํ่า่กวา่ 20,000 บาท และขาดบคุลากรทีม่คีวาม
เชีย่วชาญ แนวคดิของ โครงการ "APIA-MRI Network" มุง่หวังใหโ้รงพยาบาลตา่งๆ สมคัรเขา้
มาอยูใ่นเครอืขา่ยเพือ่ใชเ้ทคโนโลยรีว่มกนั ลา่ สดุโครงการ ไดเ้ปิดเว็บไซต ์www.apia-
mri.com เพือ่ใหข้อ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ โดยโครงการจะตรวจวเิคราะหใ์หฟ้ร ี
นับเป็นโครงการทีก่อ่ตัง้ขึน้เป็นแหง่แรกของโลก สําหรับโปรแกรมการวเิคราะหภ์าวะเหล็กเกนิที่
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลได ้พัฒนาขึน้ใชเ้องไดสํ้าเร็จ ไดรั้บการจดลขิสทิธิใ์นนาม 
ของม.มหดิลตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาแลว้โดย มทีนุทีช่ว่ยสนับสนุนการดําเนนิงานใน 

เบือ้งตน้ใหก้บัโรงพยาบาลทีส่มคัรเขา้ รว่ม
โครงการ ลา่สดุมหีลายร.พ.เขา้รว่ม รวมทัง้
สถาบนัทางการแพทยใ์นตา่งประเทศ 
 ศ.นพ.รุง่โรจน ์กฤตยพงษ์ อายรุแพทย์
โรคหวัใจ สาขาหทยัวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล บอกวา่ การ

พัฒนาแนวทางการวนิจิฉัยโรคหวัใจดว้ยเทคโนโลยเีครือ่งเอ็มอารไ์อมารว่ม 10 ปี จงึประยกุตใ์ช ้
ในการวนิจิฉัยผูป่้วยทีเ่ป็นโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และผูป่้วยทีม่ภีาวะเหล็กเกนิทีส่ะสมใน
อวยัวะตา่งๆ ทัง้ตบั หรอืหวัใจ ถา้ไมไ่ดรั้บการตรวจทีถ่กูตอ้งและรวดเร็ว คนไขเ้สีย่งทีจ่ะเสยีชวีติ
จากภาวะหวัใจลม้เหลว การใชเ้ทคโนโลยเีครือ่งเอ็มอารไ์อตรวจหาภาวะเหล็กเกนิทีห่ัวใจ นับวา่
เป็นวธิหีนึง่ทีม่คีวามแมน่ยําสงู ดา้น ผศ.ดร.ไพรัช สายวริณุพร สาขารังสวีนิจิฉัย ภาควชิารังสี
วทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล บอกวา่ หลงัไดภ้าพสแกนจากเครือ่งเอ็มอารไ์อของ
โรงพยาบาลทีเ่ป็นสมาชกิสง่เขา้มาผา่น เครอืขา่ยโครงการ "APIA-MRI Network" แลว้จะ
วเิคราะหภ์าพดงักลา่วดว้ยโปรแกรมการตรวจวนิจิฉัยหาภาวะเหล็กเกนิที ่พัฒนาขึน้ เพือ่ประเมนิ
หาคา่ภาวะเหล็กเกนิในหวัใจและตบั ใหแ้พทยรั์กษาผูป่้วยถกูตอ้งและแมน่ยํายิง่ขึน้ การสแกนมี
ความปลอดภยัและใชเ้วลาไมน่าน ปัจจบุนัมผีูป่้วยเขา้มาใชบ้รกิารเฉลีย่ 150 คนตอ่ปี 
 

 

 

 
วปิร วปิระกษิต-รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ-์ไพรัช สายวิรุณพร 



 

ทุม่2.2พนัล.ผดุศนูยผ์ลติพลาสมา 
 
พญ.สรอ้ย สอางค ์พกิลุสด ผอ.ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย กลา่ววา่ หนึง่ใน
แผนการพัฒนาศนูยบ์รกิารโลหติปี 2556-2558 คอื ศนูยผ์ลติภณัฑจ์ากพลาสมา โดยจะใช ้
งบประมาณ 2.2 พันลา้นบาท โดยไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล คาดวา่จะเริม่มกีารผลติเพือ่
จา่ยผลติภณัฑใ์หก้บัผูป่้วยได ้ภายในปี 2558 โดยจะเพิม่กําลงัการผลติขึน้เรือ่ยๆ จาก 1-3 ปี 
ผลติ 80,000-100,000 ลติรตอ่ปี ปีที ่4-7 ผลติ 100,000-150,000 ลติรตอ่ปี และปีที ่8 เป็นตน้
ไป ผลติ 150,000-200,000 ลติรตอ่ปี จากทีปั่จจบุนัผลติไดเ้พยีง 10,000 ลติรตอ่ปีเทา่นัน้ 
 
พญ.สรอ้ยสอางคก์ลา่ววา่ การจัดตัง้ศนูยผ์ลติภัณฑพ์ลาสมา ไดรั้บการรอ้งขอและสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง คอื สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิองคก์ารเภสชักรรม 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทีพ่จิารณารว่มกนัแลว้เห็นวา่ ศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาติ
ควรเป็นผูดํ้าเนนิการผลติผลติภณัฑจ์ากพลาสมาใหม้าก ขึน้ ลดการนําเขา้ และใหผู้ป่้วยทกุ
ระดบัมโีอกาสเขา้ถงึการใชย้าในการรักษา เพือ่ใหป้ระเทศไทยพึง่พาตนเองได ้โดยปัจจบุนัไทย
นําเขา้ผลติภัณฑพ์ลาสมาปีละ 1,000 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


